

## แถลงการณ์ กลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ (ททส.)

จากการที่กลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่า Permas สหพันธ์นิสิต นักศึกษา นักเรียนและเยาวชนปาตานี และ คปส.เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ ได้ออกแถลงการณ์และทำจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ โดยมีสาระตรงกันคือต่อต้านการออกประกาศ กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ฉบับที่ ๘๘/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเขา และ ทำกำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนและยานพาหนะ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ของแถลงการณ์และจดหมายมีความกล่าวอ้างตรงกัน คือ

๑. ประกาศดังกล่าวทำให้ประชาชนเดือดร้อนมาก ไม่สามารถใช้ชีวิตหรือประกอบ อาชีพเป็นปกติได้ เกิดความหวาดกลัว
๒. การประกาศดังกล่าวขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน
๓. อ้างว่ามีประชาชนเข้าร้องเรียนว่าได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ทหาร มีการข่มขู่ ใช้กำลังทำร้ายบาดเจ็บ

กลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ (ททส.) เป็นกลุ่มคนไทยพุทธ มุสลิมในพื้นที่ ซึ่งเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาความไม่สงบโดยตรง เวลานี้ได้รวมตัวกันกำลังกันเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากภาคประชาชนในพื้นที่และจัด ชัดขวางบรรดาคนหรือกลุ่มคนที่สร้างปัญหาในพื้นที่ จากการเฝ้าติดตามกลุ่มคนที่เรียกกลุ่ม Permas และ คปส. ในครั้ง ล่าสุดวันที่ ๑๘ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว กลุ่ม ททส. มีความกังวลใจอย่างมากต่อความเสียหายที่จะต้องแสดงตัว คัดค้านและนำเสนอข้อเท็จจริงจากคนพื้นที่จริง ดังนี้

๑. กลุ่ม Permas และ คปส. เคลื่อนไหวในพื้นที่ สร้างปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ เพราะมีเจตนาชัดเจน เพื่อขัดขวางมาตรการในการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุสังหารเจ้าหน้าที่ ซึ่งสร้างความหวาดกลัวอย่างยิ่งแก่พี่น้องในเขตพื้นที่ ตำบลบางเขาและทำกำชำ ประกอบกับผลที่คนร้ายที่ถูกจับให้การว่าคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุ ยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ ดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้น การประกาศเขตควบคุมถือเป็นมาตรการสำคัญที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเต็มที่ เห็นตรงกันว่า “ทหารกวาดบ้านให้เรา” และวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนดังที่มีการกล่าวอ้าง แต่อย่างใด เรามีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

๒. ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่ง จากที่กลุ่ม ททส. ได้ติดตามการกระทำของกลุ่ม Permas และ คปส. ออก เอกสารแถลงการณ์ หรือ จดหมาย หรือไปทำกิจกรรมในพื้นที่แล้วแล้วเป็นการสร้างความคิดต่อต้านรัฐ สร้างเงื่อนไข ขัดขวางการสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยอ้างความเห็นของพวกเราคนในพื้นที่ ททส. จึงขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบและกวดขันไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ออกไปสร้างความเสียหายต่อชุมชนคนในพื้นที่ ที่ต้องการสร้างความสันติสุข

จึงเรียนเสนอความจริงจากคนในพื้นที่ และขอขอบคุณและร่วมเป็นกำลังใจกับทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ที่ช่วยกันสร้างความสุขสงบปลอดภัยให้กับพื้นที่ของเรา

กลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ (ททส.)

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑